

เอกสารประกอบ



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

CHANA DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICE

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและลดอันตรายจากยาเสพติด
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วางแผนการค้นหากลุ่มเสี่ยงและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
ตามแนวทาง (Patient journey)



นายบอม วรรณบริบูรณ์
สาธารณสุขอำเภอจะนะ



นำโดยนายบอม วรรณบริบูรณ์ สาธารณสุขอำเภอจะนะ ประธานในการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และลดอันตรายจากยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด แกนนำชุมชน คณะกรรมการยาเสพติดระดับตำบลและอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมฯการดำเนินการคัดกรอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา



ประชุมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และลดอันตรายจากยาเสพติด ซึ่งอำเภอจะนะ มีพื้นที่เป้าหมายในการรับผิดชอบจำนวน 2 ตำบล (ตำบลนาทับ/ตำบลคู) เป้าหมายกลุ่มประชาชน รวม 13,553 คน ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินการจำนวน 7,375 คน ซึ่งดำเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม 2567 ถึง มกราคม 2568

หมดสุขภาพพิชิตยาเสพติด



สมช.สาธารณสุขอำเภอจะนะ: จังหวัดสงขลา



Line OA : @333rdykn



พจนานุกรม



www.sasnhkana.com



014-294194



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

CHANA DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICE

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและลดอันตรายจากยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 3 มกราคม 2568 เวลา 09.00 น. นายศุภฤกษ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.รพ.สต.คู/หัวหน้าคณะทำงาน ยาเสพติดอำเภอจะนะ ชุดที่ 1 ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และลดอันตรายจากยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2568 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ (ทีมที่ 1) รับผิดชอบตำบลคู เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา



ค้นหากลุ่มเสี่ยงและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตามแนวทาง (Patient journey)

กิจกรรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และลดอันตรายจากยาเสพติด ประจำปี 2568 ซออำเภอจะนะ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานในตำบลคู มีเป้าหมายกลุ่มประชาชนในพื้นที่ เพื่อการดำเนินการกิจกรรมฯ จำนวน รวม 5,316 คน กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 7,375 คน มีแผนการดำเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม 2567 ถึง มกราคม 2568

ทนสุขรทพจิตยาเสพติด



สนง.สาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา



Line OA : @999rdukn



เพจฯ สุขจ.น: www.srsukchana.com



074-994784

โครงการศึกษารอบอุบลราชธานี และสองฝั่งโขง พหุวัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ศึกษาระยะที่ ๑ จังหวัดอุบลราชธานี

(กิจกรรม: ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ	
				เช้า	บ่าย
๑	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๓	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๔	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๕	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๖	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๗	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๘	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๙	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๐	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๑	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๒	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๓	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๔	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๕	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๖	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๗	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๘	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๑๙	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๐	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๑	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๒	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๓	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๔	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๕	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๖	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๗	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๘	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๒๙	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓
๓๐	นายสมชาย งามเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงาน	อ.อ. อ.อ.อ.		✓